



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5881 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนากรรมการสหกรณ์ ติดตามวาทะปัญหาหวังนำพาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง” หลักสูตร “สร้างแกนนำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตร “การบริหารจัดการผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 310 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ

นายจิตรกร กล่าวว่า การพัฒนากรรมการสหกรณ์ เป็นเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ เพราะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบของการบริหารสหกรณ์ทั้งหมด ทั้งเรื่องการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ทุกสหกรณ์ถ้ามีกรรมการดี มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ก็จะมีความเข้มแข็ง และที่สำคัญจะต้องมีการติดตามวาทะปัญหา ในเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ ให้กับกรรมการสหกรณ์ เพื่อที่จะนำไปบริหารสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์มีหน้าที่ดูแลสมาชิก โดยกรมฯ จะดูแลกรรมการเป็นพิเศษ บางครั้งอาจจะดูแลไปถึงฝ่ายจัดการ เช่น ผู้จัดการสหกรณ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ แต่สิ่งที่สำคัญคือ สหกรณ์ต้องดูแลสมาชิก ซึ่งเป้าหมายหลักของสหกรณ์คือ การอยู่ดี กินดี และมีสันติสุขของหมู่มวลชนสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ควรทำอย่างไรให้สมาชิกอยู่ดี กินดี โดยกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย และมอบให้ฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการทำธุรกิจ ดูแลความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของสมาชิกให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เป้าหมายต่อไปของกรมฯ จะเร่งพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้าสู่ยุคใหม่ เนื่องจากในปี 2558 อาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยต่อจากนี้สหกรณ์ของอาเซียน จะต้องอยู่เป็นชุมชนเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน ในอาเซียนมีแผนกสหกรณ์การเกษตร เป็นแผนกที่ตั้งถาวรที่จะให้สหกรณ์การเกษตรในอาเซียนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกัน เพราะฉะนั้นกรรมการสหกรณ์ของไทย จะต้องมีการพัฒนาเพื่อโคอินเตอร์ให้ได้ และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งสถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่จะมีการประเมินผลต่อไปว่า สิ่งที่ได้ดำเนินการมา มีความถูกต้อง และเดินมาถูกทางหรือไม่

“อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า น่าจะมีการตั้งสถาบันสหกรณ์ในระดับอาเซียน เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมสหกรณ์ของไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมระดับอาเซียน ประกอบด้วย

สมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และอินโดนีเซีย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย ฉะนั้น สถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์ของไทย เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่สถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์ของอาเซียน และจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบสหกรณ์ในอาเซียนมั่นคงมากยิ่งขึ้น” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว